

TĂNG PHÍ THAM QUAN Ở VỊNH HẠ LONG

Chính quyền tỉnh Quảng Ninh cuối cùng đã không thể thực hiện kế hoạch tăng phí cho khách tham quan di sản thế giới Vịnh Hạ Long do những công ty du lịch và khách du lịch phản đối. Tại cuộc họp báo ngày 1 tháng 8, chính quyền tỉnh nhấn mạnh rằng một kế hoạch do Ban quản lý Vịnh Hạ Long đệ trình để tăng phí từ đầu năm 2019 chưa được phê duyệt.

Hội đồng quản trị, tìm cách tăng gấp đôi phí tham quan và lưu trú đối với mỗi hành khách từ 550.000 đồng đến 950.000 đồng một đêm, hoặc khoảng 42 đô la Mỹ, trong khi phí hai ngày cũng sẽ tăng từ 750.000 đồng lên 1,3 triệu đồng, hoặc một số 58 đô la Mỹ cho một hành khách. Các khoản phí này không bao gồm dịch vụ ăn uống và cho thuê tàu. Đáng chú ý là Ban quản lý Vịnh Hạ Long trước đó đã tăng mạnh các khoản phí này vào tháng Tư năm ngoái.

Các chi phí mới được đề xuất, theo các công ty du lịch, là rất cao so với các điểm đến trong khu vực, thậm chí đến các trang web nổi tiếng thế giới ở Campuchia. Ví dụ, vé một ngày tới Ankor Wat hiện tại là 37 đô la Mỹ cho một khách truy cập, trong khi vé 7 ngày là 72 đô la Mỹ.

Chi phí cao đối với du khách đến Vịnh Hạ Long, trong khi giúp tăng thu nhập cho ngành du lịch của tỉnh, sẽ ảnh hưởng xấu đến khả năng cạnh tranh của Việt Nam, cản trở những nỗ lực của Chính phủ để biến du lịch thành một khu vực kinh tế lớn. Đáng lo ngại hơn, một số địa phương trên cả nước gần đây đã tăng phí cho khách du lịch đến thăm các điểm làm đẹp của họ, và cùng với việc quản lý lỏng lẻo của các cơ quan nhà nước đối với các dịch vụ liên quan đến du lịch khác, giá cao sẽ làm thất vọng và ngăn cản du khách.

Việt Nam gần đây đã nổi lên như là một điểm đến yêu thích của du khách quốc tế, được chứng minh bằng sự tăng trưởng mạnh mẽ về lượng khách quốc tế. Năm nay tính đến nay, cả nước đã đón được 9,08 triệu lượt khách quốc tế, tăng 25,4% so với cùng kỳ. Năm ngoái, cả nước đã có hơn 12,92 triệu khách, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, con số này vẫn tụt hậu so với các nước khác trong khu vực như Malaysia, Singapore hay Thái Lan, con số cuối cùng dự kiến chào đón 37,6 triệu trong năm nay. Do đó, chi phí cao hơn sẽ đưa du khách đến các điểm đến khác trong khu vực trong một thời gian cạnh tranh du lịch khó khăn.

Hơn nữa, việc tăng phí không phải là cách phù hợp để phát triển du lịch bền vững. Điểm quan trọng trong việc thu hút và giữ chân khách du lịch là cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có giá trị.

Để đảm bảo phát triển du lịch lành mạnh và bền vững của đất nước, tốt hơn là không cho phép tăng phí tự phát như đã thấy trong quá khứ gần đây. Mặc dù Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tăng phí, cần có ủy ban giám sát quốc gia - có thể là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - để điều phối tất cả các kế hoạch đó nhằm đảm bảo lợi ích cho một địa phương cho mục tiêu phát triển quốc gia.